

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
49	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง	- เพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีสนามสำหรับเล่นฟุตบอล - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด	- ปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมถมดินปรับระดับ ปูลูกหญ้า และงานอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	1,000,000 (งบเทศบาล)	-	- สนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง	- นักเรียนและชุมชนมีสนามสำหรับเล่นฟุตบอล - นักเรียนและชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด	- โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
50	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความพร้อม สมบูรณ์ เอื้อต่อการเรียนการสอน มีความปลอดภัยต่อผู้เรียน	- ปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ดังนี้ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	500,000 (งบเทศบาล)	-	- อาคารเรียน จำนวน 1 หลัง	- อาคารเรียนมีความพร้อม สมบูรณ์ เอื้อต่อการเรียนการสอน มีความปลอดภัยต่อผู้เรียน	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
51	โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร	- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความพร้อม สมบูรณ์ เอื้อต่อการเรียนการสอน มีความปลอดภัยต่อผู้เรียน	- ปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียน จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	200,000 (งบเทศบาล)	-	- พื้นที่อาคารเรียน จำนวน 1 หลัง	- อาคารเรียนมีความพร้อม สมบูรณ์ เอื้อต่อการเรียนการสอน มีความปลอดภัยต่อผู้เรียน	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
52	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดมหาวนาราม	- เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบไฟอื่นๆ ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมในการใช้งาน มีความเหมาะสม ปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบไฟอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	500,000 (งบเทศบาล)	-	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 แห่ง	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบไฟอื่นๆ มีความสมบูรณ์พร้อมในการใช้งาน มีความเหมาะสม ปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดมหาวนาราม